



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ งานพัสดุและสัญญา โทร.๐๕๓-๗๒๗-๓๑๒ ต่อ ๑๑๕ ๓๒๕๑๒
ที่ สทล.๒.ขท.เชียงรายที่ ๒.๑/พ.๓/ ๖๕๖ วันที่ ๒๕ ก.พ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล

เรียน ผสภ.

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ขอส่งประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศ เลขที่ ๕๓๗/๖๓/๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ชวีชา

(นายชวีช วัฒนธรรม)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๒

สำเนาเรียน ลก., ผส.ทล.๒, ผอ.ขท.พะเยา, ผอ.ขท.น่าน ๑

เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบประกาศขายทอดตลาด จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อปิดประกาศให้ผู้สนใจ ทราบทั่วกัน

(นายชวีช วัฒนธรรม)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๒

อรพิน/ร่าง

ณัฐธิดา/พิมพ์

/ทาน/ตรวจ



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องจักรกลขุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)

ที่ 537/63/3

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด เครื่องจักรกลขุด ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

1. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
2. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเชิ่คเป็นเงิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคา โดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืน ในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนาม ในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

3. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำ ไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิ ที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดขึ้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

4. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คชำระ ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนส่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวงภายใน 7 วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าว ไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

6. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุด ที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

7. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

8. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

9. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่แขวงทางหลวงเชียงรายได้ 2 เลขที่ 252 ม.9 บ้านดอนมหาวิน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 ในวันและเวลาราชการ 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

10. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่แขวงทางหลวงเชียงรายได้ 2 เลขที่ 252 ม. 9 บ้านดอนมหาวิน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตั้งแต่ เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป

arr. 5

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายชัช วัฒนธรรม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายได้ 2
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประมูลจะต้องมายื่นเอกสารการประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08:30น. ถึง 11:00น.

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดที่ 537/63/3

หน้าที่ 1/1

ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ์ : 19/02/2563 14:05

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ / รุ่น	หมายเลข เครื่องจักรกล	หมายเหตุ
1	รถดัดเส้นสะเทือน	BITELLI/MICHELINO	31-6005-88-0	